



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, Radio-สวท., opt-news, bangkokbiznews, hfocus, pptv, acnews, thebangkokinsight)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า สร.ได้มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.สร. ทั่วประเทศ 1,855 แห่ง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แล้วเสร็จภายในปี 66 ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละกว่า 904 ล้านบาท และช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละกว่า 99,000 tonCO2 ทั้งนี้ ล่าสุดมีหน่วยงานที่ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวม 716 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 นอกจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครบทุกหน่วยงาน ภายในปีนี้แล้ว ยังได้กำหนดมาตรการลดการใช้พลังงาน ภายในปี 67-68

## ถ่ายโอน รพ.สต.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, สำนักข่าวอิศรา hfocus, thebangkokinsight, thecoverage thailandplus, linetoday)

- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สร. กล่าวถึง กรณีการถ่ายโอนรพ.สต. ว่า สร.รับทราบปัญหาบุคลากร รพ.สต.ที่ถ่ายโอนต้องการย้ายกลับกระทรวงฯ กว่า 400 คน สาเหตุจากปัญหาในการทำงาน ความก้าวหน้าและสวัสดิการ พร้อมเตรียมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือ 20 กรกฎาคม 2566 โดยยึดตามความถูกต้องของระเบียบ ทั้งนี้ การถ่ายโอนรอบปีงบประมาณ 2567 เตรียมดำเนินการต่อ โดยยึดความพร้อมของหน่วยงานที่จะถ่ายโอนและข้อตกลงเดิมเดือนพ.ย. 2565 ที่ไม่ให้บุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านปฐมภูมิถ่ายโอน โดย รพ.สต. ที่จะถ่ายโอนต้องมีบุคลากรสมัครใจถ่ายโอนไปมากกว่าร้อยละ 70 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบริการเหมือนที่ผ่านมา

## โรคไข้เลือดออก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ) ,เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย ,กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, hfocus thebangkokinsight ,สวท., opt-news )

- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ได้มีการอนุมัติผลิตภัณฑ์ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue) หรือไวรัสไข้เลือดออก ข้อบ่งใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกีจากเลือดของมนุษย์ ซึ่งต้องใช้งานโดยผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน ออย. อนุมัติชุดตรวจแล้วหลายยี่ห้อ โดยชุดตรวจที่ได้รับการอนุมัติจาก ออย. จะมีการตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐาน และการที่ตรวจด้วยชุดตรวจแล้วให้ผลเป็นลบ ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อไวรัสเดงกี ยังต้องมีการติดตามอาการหรือวินิจฉัยเพิ่มเติม ทั้งนี้ ออย. ยังไม่ได้มีการอนุมัติชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกีที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ด้วยตนเอง ดังนั้น หากสงสัยว่ามีอาการไข้เลือดออก ไม่ควรซื้อชุดตรวจมาใช้ด้วยตนเอง แต่ควรเข้ารับคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1

- เสนอบทความ ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยนำข้อมูลมาจาก เว็บไซต์ [www.KnowDengueTH.com](http://www.KnowDengueTH.com) ที่ช่วยให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือไข้เลือดออก โดยเป็นการร่วมกันจัดทำขึ้นภายใต้ บันทึกความเข้าใจ Dengue-Zero เป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน 11 องค์กร โดยใน เว็บไซต์ [www.KnowDengueTH.com](http://www.KnowDengueTH.com) ก็ได้มีการนำเสนอเนื้อหาให้ข้อมูลความรู้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ คือ รู้ทันไข้เลือดออก แบ่งปันเรื่องราวจากผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกหลากหลายช่วงอายุ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้ ทุกคนได้ตระหนักเข้าใจ รู้จักวิธีห่างไกลจากโรคนี้อันตรายที่เสี่ยงรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย แบบรายสัปดาห์ และแบบเรียลไทม์ โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยสะสม และผู้เสียชีวิตสะสม ตามกลุ่มอายุ อีกทั้งยังมีข่าวสาร บทความให้ความรู้ ที่รวบรวมไว้ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ "โรคไข้เลือดออก" เช่น เชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรค อาการ การวินิจฉัยโรค การรักษา รวมถึงแนวทางการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การป้องกันบ้านให้ปลอดภัย

## เพิ่มศักยภาพบริการผู้ป่วยที่สูญเสียเปลือกตาและดวงตา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (hfocus, thebangkokinsight)

- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ "เพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยที่สูญเสียเปลือกตาและดวงตา" เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องแนวทางปฏิบัติ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ถูกต้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตา รวมถึง อวัยวะรอบดวงตาและเปลือกตา และเพื่อให้ผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาเปลือกตา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข ณ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)</p>	
<p><b>เผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)  - ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางที่มีโซยาเสพติดให้โทษ ณ บมจ.อัครปราการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ จากปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 111 คดี น้ำหนักกว่า 45,070 กก. รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท</p>	
<p><b>พบยาควบคุมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอัลฟา พลัส</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, plewseengern)  - ออย. เตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อ “ผลิตภัณฑ์อัลฟา พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)” เลขสารบบอาหาร 11-2-04463-5-0047 LOT No : AP6503/01 MFG/ผลิต 09/03/2022 BBE/ควรบริโภคก่อน 09/03/2024 พบยาแผนปัจจุบันชนิดเนนาฟิล จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26 (1) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จึงไม่ปลอดภัยในการบริโภค และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด</p>	
<p><b>แอสพาร์เทม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokinsight, ch7)  - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย มีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยการใช้สารแอสพาร์เทม ตามรูปแบบการบริโภคของประชากรไทย โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล และปรับเงื่อนไขการอนุญาตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งมีการเฝ้าระวังโดยสุ่มตรวจสอบหาความหวานแทนน้ำตาลในอาหารตั้งแต่ปี 63 ซึ่งยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ ออย.อนุญาต และกำกับดูแลการใช้ให้เป็นไปตามประกาศ สธ. มีความปลอดภัย</p>	
<p><b>พัฒนาต้นแบบโครงข่ายเทคโนโลยีตรวจสอบการแพร่กระจายเชื้อห้องความดันลบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)  - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ กรม สบส. พัฒนาต้นแบบโครงข่ายเทคโนโลยีตรวจสอบการกระจายเชื้อห้องความดันลบในโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และญาติผู้ป่วย ป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ</p>	
<p><b>ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์,opt-news, INN, thebangkokinsight ,linetoday ,innnews)  - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวที่ประชุม ครม.รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำเสนอโดยมีการเบิกจ่ายงบ สปสช.ให้ผู้มีสิทธิรวม 130,480.54 ล้านบาท คิดเป็น 92.84% ของงบประมาณทั้งหมด 140,550.19 ล้านบาท ดูแลผู้มีสิทธิ 47.46 ล้านคน พร้อมยกระดับคุณภาพบริการและการคุ้มครองสิทธิ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น การเพิ่มความเข้มแข็งให้ระบบบริการปฐมภูมิ การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการบิดาตัด การสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพตลอดจนการสร้างความเป็นเอกภาพของระบบประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง 3 ระบบ</p>	
<p><b>ขอขึ้นทะเบียน 'ศูนย์อัครรวม' หน่วยบริการรับส่งต่อบัตรทองติดเชื้อเอชไอวี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน hfocus thecoverage)  -รศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. รับหนังสือขอขึ้นทะเบียนจากตัวแทน "ศูนย์อัครรวม" จำนวน 13 กลุ่ม และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย แสดงเจตจำนงศูนย์อัครรวม ในการเข้าร่วมเป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น (หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านเอชไอวี) ตามมาตรา 3 พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านเอชไอวี ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. จะได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน พร้อมได้ทำการอบรมการเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อฯ ในระบบบัตรทอง การขึ้นทะเบียนศูนย์อัครรวมเป็นหน่วยบริการนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถร่วมจัดบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานได้ ทั้งนี้ เป้าหมายเราอยากให้ศูนย์อัครรวมทั่วประเทศที่มีจำนวน 239 กลุ่ม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการทั้งหมด แต่เบื้องต้นในปี 2566 ตั้งเป้าไว้ที่ 35 กลุ่ม ซึ่งจะดำเนินการ 16 กลุ่มที่มีความพร้อมก่อน และจะพัฒนาศักยภาพศูนย์อัครรวมอื่นๆ ต่อไป</p>	
<p><b>บุหรี่ปั๊พไฟ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ โลกวันนี้ hfocus linetoday)  -ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า มีรายงานจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย พบเด็กวัยรุ่น 6 คน ถูกนำส่งเข้า รพ. เนื่องจากมีอาการชัก อาเจียน และหมดสติ เพราะสูบบุหรี่ปั๊พไฟที่ซื้อจากสื่อออนไลน์ คาดสาเหตุจากพิษของสารนิโคติน รวมถึงตรวจพบสารเคมีอื่นๆ ในบุหรี่ปั๊พไฟ เช่น น้ำยากำจัดวัชพืช และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น้ำยาล้างเล็บ โดยอาการหลังจากได้รับสารนิโคติน ส่วนใหญ่ 62% เกิดภายในเวลา 30 นาที ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์น่าเป็นห่วงบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ หรือที่วัยรุ่นเรียกว่า “พอด” จะมีปริมาณของนิโคตินสูงในระดับอันตราย พร้อมขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังและเร่งสร้างความตระหนักให้กับสังคม</p> <p>-รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า กลุ่มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้ามักอ้างว่า นิโคตินไม่ใช่สารอันตราย จึงอยากจะทำว่าการกล่าวอ้างนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือน เพราะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงเทียบเท่าเฮโรอีน</p>	
<p><b>อนุมัติคุ้มครองเด็กเสพกระท่อม-กัญชา</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยโพสต์) ผู้จัดการ เติลนิวิส์ กรุงเทพธุรกิจ innnews)</p> <p>-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่..) พ.ศ..... เพื่อป้องกันและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและการเจริญเติบโตของร่างกายจากการใช้พืชกระท่อม กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีหน้าที่และอำนาจการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดดังกล่าว ได้แก่ 1) ส่งตัวเด็กเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือ 2) มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กหรือไม่ก็ได้ โดยวางข้อกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมีความประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงต่อการกระทำผิด เช่น รมัตระวังไม่ให้เด็กเข้าไปในสถานที่อันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร และระมัดระวังไม่ให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะชักนำไปในทางเสื่อมเสีย</p>	
<p><b>ระนองฝนถล่มน้ำหลาก เข้าท่วม5ชุมชน</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) ,เว็บไซต์(ไทยโพสต์) เติลนิวิส์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ linetoday สวพ.91, 77kaoded สวพ91,ch3)</p> <p>- น.ส.กนิดา อุทัยพานิช ผู้ช่วยหน.สำนักงานป้องกันฯจ.ระนอง เผย สถานการณ์ฝนตกหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน ทำให้จ.ระนองมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งใน อ.เมืองระนอง เบื้องต้นมีน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง ได้แก่ ชุมชนระนองแลนด์, ชุมชนด่านท่าเหมือง, ชุมชนเสาแดง และถนนด้านหน้า สสจ.ระนอง ต.บางริน น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด</p>	
<p><b>ร้องเพลงกล่อมผู้ป่วยติดเตียง</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เติลนิวิส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, ch3, amarintv, sanook)</p> <p>- กรณีสื่อใช้ TikTok ชื่อ “miwvytip10” หรือ สหมิวกวี ได้โพสต์คลิปภาพพยาบาลสาว อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ร้องเพลงให้ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านฟัง กลุ่มขยายจนน้ำตาไหล เจ้าตัวเผยเคยชนะการประกวดร้องเพลง ไปเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่เป็นประจำ อยากให้คนใช้ผ่อนคลาย</p>	
<p><b>อากาศร้อนทั่วโลก</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน ไทยโพสต์)</p> <p>-แทบจะทุกทวีปทั่วโลก ตั้งแต่เอเชีย ยุโรป และสหรัฐ ต่างเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น หน่วยงานสาธารณสุขทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ต่างต้องออกคำเตือนด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากอากาศร้อน และแนะนำให้ผู้คนดื่มน้ำให้เพียงพอ หลบแสงแดดที่แผดเผา</p> <p>นายเท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ในหลายพื้นที่ของโลก วันนี้ถูกคาดการณ์ว่าเป็นวันที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ #ClimateCrisis ไม่ใช่คำเตือน มันกำลังเกิดขึ้น พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้นำโลกลงมือเดี๋ยวนี้ ตามข้อมูลของหน่วยงานตรวจสอบสภาพอากาศของสหภาพยุโรป ระบุว่า เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ และเตือนว่าเดือนกรกฎาคมก็น่าจะร้อนทำลายสถิติเช่นกัน</p> <p>นายเพตเตอร์รี ตาลาส เลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก กล่าวว่า สภาพอากาศรุนแรงกำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ การเกษตร พลังงาน ไปจนถึงแหล่งน้ำ</p>	
<p><b>ใช้ขวดกระดาษหนักในแก้ว</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(เติลนิวิส์ linetoday)</p> <p>-องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า โปแลนด์เป็นประเทศแรกที่รายงานแก้วติดเชื้อใช้ขวดน “จำนวนมาก” ในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่ความเสี่ยงของการติดเชื้อในมนุษย์ ยังอยู่ในระดับต่ำเหมือนเดิม</p>	